



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาการแบน ๓ สารพิษ โดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการแบนสารเคมี ๓ สารพิษการเกษตร ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส, พาราควอต และไกลโฟเซต ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การแบน ๓ สารเคมีกับการกีดกันตัดจีเอสพี” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการแบน ๓ สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กับการกีดกันตัดจีเอสพีสินค้าไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร ๓ ตัว พบว่า ร้อยละ ๕๕.๗๒ ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ ควรยกเลิกตั้งนานแล้วเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต่างชาติยกเลิกการใช้สารเคมีไปนานแล้วประเทศไทยก็ควรที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีบ้าง ร้อยละ ๑๙.๐๘ ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะสารพิษส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค และเห็นใจชาวเกษตรกรที่ต้องใช้สารเคมี ร้อยละ ๑๐.๑๘ ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เกษตรกรยังจำเป็นต้องใช้เพื่อกำจัดวัชพืชบางชนิดที่สารอื่นใช้ไม่ได้ และยังไม่มียาตัวใหม่เข้ามาทดแทน และร้อยละ ๑๕.๐๒ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เกษตรกรค่อนข้างมีรายได้น้อย ถ้าเปลี่ยนสารเคมีใหม่อาจจะต้องลงทุนเยอะ และรัฐบาลยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่มาทดแทน ควรที่จะชะลอไม่ควรถูกยกเลิกเลย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตอบชี้แจงว่า ห้ามใช้สารเคมีเหล่านี้ในต้นน้ำเด็ดขาด เนื่องจากเล็งเห็นสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทำตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย และยึดหลักการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีเป็นการใช้ผิดประเภท หรือใช้มากเกินไป รวมถึงใช้ไม่ถูกวิธีจนทำให้

เป็นปัญหาสะสม ส่วนประเด็นการหาสารทดแทนนั้น นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคุมดูแลนั้นไม่เป็นความจริง แต่การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมกรรมการ เป็นเพียงการเสนอข้อมูลทางวิชาการ ขณะที่มติของกรรมการต้องเป็นตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม กระบวนการดำเนินงานต้องดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งการทำงานของรัฐบาลเป็นไปตามกรอบนโยบาย และภายใต้กฎหมาย รัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์แต่อย่างใด

๑.๑.๒ กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง กองทัพบกได้รับรางวัลโปร่งใส โดย นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อยากทราบว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ มีรายได้อย่างไร มาจากทางไหนบ้าง รายได้ส่วนใหญ่ของกระทรวงกลาโหม ๗๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากรายได้ของโรงพยาบาล แต่ที่เหลือจะไม่ทราบที่มาของรายได้ และเพราะเหตุใด ททบ.๕ จึงไม่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้บริหารของสถานีฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็น บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ที่พบว่าโครงสร้างการถือหุ้นไม่ใช่เอกชนทั้งหมด เพราะมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นด้วย เกินกึ่งหนึ่งแต่เหตุใดจึงไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

พลอากาศเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มาตอบชี้แจงว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของกรมการทหารสื่อสารเป็นผู้ปฏิบัติ ก็มีการดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตามลำดับความมุ่งหมายหลักของที่ตั้ง ๓ ประการ ดังนี้

๑. เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารให้มีความรู้ความชำนาญในด้านการศึกษา ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าของวิชาการด้านการสื่อสารด้านอาชีพของรัฐได้
๒. การบริการความรู้และความบันเทิงให้แก่ทหารและประชาชน
๓. เป็นสื่อที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกิจการทหารกับประชาชน

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ได้รับใบอนุญาตดำเนินงานเป็นสื่อสาธารณะบริการความรู้ด้านความมั่นคงร้อยละ ๗๐ ขณะที่การดำเนินงานด้านธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ แต่ก็มีตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในโดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต และสำนักงานตรวจสอบภายในของกองทัพบก เป็นผู้ตรวจสอบแล้วส่งผลการตรวจสอบให้ กสทช. เนื่องจากเป็นเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตความมั่นคง ซึ่งจะเปิดเผยหรือไม่ อยู่ที่ กสทช. ส่วนเรื่องภาษีก็ดำเนินการตามกระทรวงการคลังกำหนดขณะที่ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด สำหรับบริษัทอาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก ในปี ๒๕๔๐ ระบบโทรคมนาคมทั่วโลกพัฒนาที่มีการแข่งขันทางข้อมูลข่าวสาร แต่เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้ จึงได้ตั้ง บริษัท ททบ. ๕ จำกัด (มหาชน) ขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการในนามนิติบุคคลได้ จนสามารถออกอากาศในระบบโกลบอลเน็ตเวิร์คได้ ๑๗ ประเทศทั่วโลก และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท อาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดตั้งตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรอง งบการเงินของบริษัทอาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณโดยสถานีโทรทัศน์จะมีค่าใช้จ่ายจากเงินกำไรสะสมที่มีอยู่แล้ว โดยใช้วิธีการบริหารจัดการเงินกำไรสะสมที่มีอยู่ด้วยนั้น

๑.๑.๓ ระบุคำถามสดด้วยวาจา เรื่อง ภัยหนาว โดยนายภาคภูมิ บุญย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งคำถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จากภัยหนาวล่าสุดที่ผ่านมาทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เนื่องจากในอาทิตย์ที่ผ่านมา มีแรงกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้จึงทำให้อากาศเย็นลงอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานคุณภูมิหนาวถึงหนาวจัดมีลมแรงมาก ส่งผลกระทบถึงภาคกลางและภาค รวมถึงกรุงเทพฯ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะภัยหนาวเป็นภัยที่เกิดขึ้นและ ก็จบลงอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่สามารถสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกคนเป็นอย่างมาก และในอนาคตจะมีการวางแผนรับมือกับภัยหนาวอย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงปัจจุบัน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการเตรียมการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ ตั้งคณะกรรมการ ตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีองค์ประกอบ จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปกครองและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการจัด ประชุมเตรียมแผนงานที่สำคัญ คือการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลาย หนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ การฝังไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้ หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น จึงได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะให้ข้อมูล และติดตามหากมีการเสียชีวิตจากภัยหนาว ต้องรายงานให้ทางศูนย์ราชการทราบทันที โดยทางราชการได้ เตรียมตัว และแจ้งเตือนเป็นกรณีพิเศษและได้กำชับไปยังจังหวัด ให้มีความระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ พร้อมไปกับการ ปกครองท้องถิ่นและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งในความหมายของ คำว่าภัยหนาว มีระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดแทน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติเพราะฉะนั้นในนิยามนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศ เป็นเขตภัยหนาวได้ต้องให้อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศา ซึ่งแต่เดิมเคยมีระเบียบว่า ๑๕ องศา ถือว่าเป็นภัยหนาว จึงได้ส่งหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์จากที่ต้องต่ำกว่า ๘ องศา ถึงจะประกาศภัยหนาวได้ ให้เปลี่ยนไปใช้หลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ ในขณะที่เรายังแก้ไขระเบียบ ไม่ได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือ บริษัท ไทยเบฟ เหวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน คือ บริจาคผ้าห่มร่วมกันทุกปี ขณะนี้ก็ดำเนินการอยู่ด้วยการ ร่วมมือกับภาคเอกชน ในเบื้องต้นขณะนี้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถามเรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถามโดย นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน ๒๘.๑๓ ล้านไร่ ในช่วงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ มีผลผลิตยางเฉลี่ย จำนวน ๔.๔๑ ล้านตันต่อปี ยางพาราของไทยร้อยละ ๘๕ ส่งออกต่างประเทศ ใช้ในประเทศเพียงร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ราคาของพาราในประเทศมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของพารา คือ การซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาน้ำมันดิบ และยางสังเคราะห์ และปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทบต่อปริมาณผลผลิต แนวทางที่จะช่วยให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น รัฐบาลต้องเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และรัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวสวนยางเท่านั้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลจะมีแนวทางสนับสนุนการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานราชการอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการแปรรูปยางพาราให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการตลาดอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตอบชี้แจงว่า การใช้ยางในประเทศไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในส่วนการระบายการใช้ยางของกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการในรอบปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาใช้ยางในการสร้างถนน เป็นมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การที่นำยางพาราเป็นส่วนผสม จะทำให้มีราคาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นในการดำเนินการ ต้องมีการแก้ระบบราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้บัญชาดำเนินการไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับราคายาง กระบวนการต่อมาคือจะทำอย่างไร ถึงจะขายยางไปสู่มือของผู้ผลิต โดยตรงจะทำอย่างไร โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นนโยบายหลักในการขายน้ำยางสด น้ำยางข้น ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว และได้เปิดตลาดหมอนยางพาราอีก ๒๐ ล้านลูก ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสามารถที่จะทำให้ราคายางขึ้นอย่างยั่งยืนขึ้นเพียงชั่วคราว มาตรการประกันรายได้ราคายาง ถือว่าเป็นมาตรการระยะสั้น ที่ดำเนินการเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสวนยาง หลังจากนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งได้มีมาตรการในการดำเนินการที่จะหาความเหมาะสมในการสร้างฝายยาง สร้างเขื่อนยาง ในสภาพพื้นที่เหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้หางานวิจัยเรียบร้อยแล้วและกำลังงบประมาณในการที่จะดำเนินการซึ่งสามารถที่จะตัดยงออกจากระบบไปได้อีก ๑ ตัน ในส่วนของกระทรวงคมนาคมในส่วนของการที่จะนำผลิตภัณฑ์ยาง

ไปทำแบริเออร์ เพื่อที่จะลดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลการตรวจรับรองจากประเทศเกาหลีใต้ เมื่อทราบผลรับรองตรงนั้นโจทก์ก็กลับมากระทรวงคมนาคมก็จะทำ MOU กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนของการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้วก็กำลังจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามโดย นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย มีคนพิการจำนวน ๑.๙ ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น ปีละ ๑.๓ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๔ โดยมีคนพิการที่ไม่มีอาชีพและรายได้จำนวนร้อยละ ๔๐.๓๑ ซึ่งเป็นจำนวนที่เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนคนพิการทั้งหมด โดยมีคนพิการที่เป็นชายจำนวนร้อยละ ๕๒.๗๗ และคนพิการที่เป็นหญิงจำนวนร้อยละ ๔๗.๒๓ ซึ่งแบ่งประเภทความพิการเป็นทางการเคลื่อนไหว จำนวนร้อยละ ๔๘.๗๖ ทางการได้ยินจำนวนร้อยละ ๑๘.๒๘ ทางการเห็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๔๓ ทางจิตใจ จำนวนร้อยละ ๗.๔ ทางสติปัญญาจำนวนร้อยละ ๖.๘๘ ทางการเรียนรู้จำนวนร้อยละ ๐.๕๗ และออทิสติก จำนวนร้อยละ ๐.๔๖ จากข้อมูลทางสถิติในปี ๒๕๖๐ คนพิการที่ลงทะเบียนแล้วมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีจำนวน ๑.๘ ล้านคน ซึ่งเป็นวัยทำงาน อายุระหว่าง ๑๕ -๖๐ปี มีจำนวน ๘ แสนคน ซึ่งประกอบด้วย คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ไม่มีอาชีพประมาณ ๓๓ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๑ วัยทำงาน ที่มีอาชีพประมาณ ๒.๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘ คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้มีจำนวน ๒.๑๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๑ ซึ่งจากตัวเลขสถิติของคนพิการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับคนพิการ เนื่องจากมีจำนวนคนพิการที่ไม่มีงานทำและคนพิการที่มีสภาพร่างกายที่พร้อมทำงานได้แต่ไม่มีงานทำมีจำนวนมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนคนพิการทั้งหมดของประเทศ ถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ รวมทั้ง กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ เข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มีใช้คนพิการ ในอัตราทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนก็ตามโดยหาก ผู้ประกอบการจะไม่มีการจ้างคนพิการเข้าทำงาน จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ หรือจะต้องให้สัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการแทน ซึ่งถึงแม้จะมีมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้เป็น มาตรการที่สามารถช่วยเหลือคนพิการได้อย่างแท้จริง แต่กลับเป็นช่องทางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ในการได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากรในการจ้างงานคนพิการ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีการ ส่งเสริมการอบรมอาชีพให้กับคนพิการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในประการสำคัญกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการก็ไม่ได้จัดสรร งบประมาณในการดำเนินการที่เกี่ยวกับคนพิการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนถาม

๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายหรือ แนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้คนพิการ ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีแนวทางในการบริหารเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ โดยจัดให้อย่างเป็นธรรม ทัวถึง และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการทำห้องน้ำสำหรับคนพิการตามสถานที่ราชการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคือ บ้านสำหรับคนพิการ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่ง และห้องน้ำสำหรับคนพิการในสถานบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศเกือบพันแห่ง เพื่อให้คนพิการมีชีวิตที่ดี และมีศักดิ์ศรีที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้ว

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การฟื้นฟูและพัฒนาอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำในจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนแหล่งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ในจังหวัดศรีสะเกษมีสภาพตื้นเขินหลายแห่ง ขาดการฟื้นฟู ดูแล และพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งผลให้ในฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในหน้าแล้งได้ เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหา จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางที่จะดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และกำจัดวัชพืช ให้สามารถกลับมาเป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกเพียงพอที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเป็นช่องทางระบายน้ำได้เป็นอย่างดีในฤดูฝนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการหรือนโยบายที่จะพัฒนา ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำล้นต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้เป็นแหล่งทรัพยากรทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญกับเกษตรกรในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในการทำอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๕ ล้านไร่ สามารถทำการเกษตรได้ถึง ๔.๒ ล้านไร่ แต่แหล่งน้ำไม่สามารถจะสร้างอ่างเก็บน้ำใหญ่ ๆ ได้ เพราะว่าเป็นพื้นที่ราบสลับเนิน และน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรักมีเขตติดต่อกับเขมร ห้วย หนอง คลอง บึง แห้งแล้ง งบประมาณที่กรมชลประทานโอนไปท้องถิ่นก็ไม่เพียงพอ เพราะเมื่อโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งงบใหม่ได้อีก เพราะต้องมีการซ่อมเสริมหลายอย่าง งบการกำจัดวัชพืชเพื่อให้น้ำไหลสะดวกก็ไม่เพียงพอ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ ๘ และชลประทานจังหวัด ร่วมวางแผนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และรัฐบาลจะประสานงานพร้อมทั้งสนับสนุน

โครงการที่จะทำให้เก็บน้ำได้ ซึ่งต้องแก้ปัญหาพื้นที่ก่อน รัฐบาลจะใช้งบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ปีนี้ หากไม่เสร็จให้ทำต่อในปีถัดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้การสนับสนุน

๑.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตเทศบาลบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ และตำบลบ้านดุง (บางส่วน) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยนายขจิตร์ ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๒ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ผลกระทบเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัยจังหวัด สกลนคร โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมอบมอบให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรการในการสร้างเขื่อนระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๔ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการจราจรถนนรัชดาภิเษกติดขัดเรื้อรัง บริเวณหน้าห้างเอสพลานาด โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๕ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การลิดรอนสิทธิทำกินของชาวม้ง ตำบล เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมอบมอบให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบชี้แจง

๑.๓.๖ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการย้ายพื้นที่ท่าเรือคลองเตย โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบชี้แจง

(๒.) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระที่มีได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ ดังนี้

๑. รับทราบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงทำให้สมรรถภาพของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๑ โดยทำให้องค์ประชุมที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๙๗ คน กึ่งหนึ่งองค์ประชุมคือ ๒๔๘ คน

ที่ประชุมรับทราบ

๒. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. แจ้งว่าขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ซึ่งจะครบกำหนด ๓๐ วัน ในการพิจารณาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธานฯ จึงขออนุญาตที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขยายการพิจารณาของกรรมการวิสามัญออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม เป็นต้นไป เป็นเวลา ๓๐ วัน

ที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๓ เรื่อง

๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๕๙

๒. รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ รายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ

ที่ประชุมรับทราบ

ในการนี้ ประธาน ขออนุญาตนำวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ขึ้นมาพิจารณา ดังนี้

๑. ตั้งกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการการอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นายนวิธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย

เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวิธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) จึงทำให้ดำเนินการบริการว่างลงจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้นมาแทนที่ ที่ประชุมเสนอ นายเอกณัฐ อินทรอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คนที่สาม ขอให้ตั้งคณะ กมธ.ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออก โดยที่ประชุมเสนอ นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาญัตติทั่วไป

ที่ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมาก ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประชุมร่วมของ
รัฐสภา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ที่ประชุมรับทราบ

(๓.) รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

เรื่องด่วน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำ
ความเข้าใจต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่ามีทั้งหมด ๖ ยุติติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายสุทิน
คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ เลื่อนตามมติที่ประชุมเห็นชอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์
ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายสมคิด เชื้อคง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๖๒

๓. ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
และนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา
เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๔. ยุติติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายเทพไท เสนพงศ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕. ผู้ตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายวิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๖. ผู้ตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนายจตุพร เจริญเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขโดยเร็ว แต่กำหนดวิธีการแก้ไขไวยากมาก ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว จำนวน ๒๐ ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องอาศัยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน ๑ ใน ๓ เห็นด้วยทั้งในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ รวมทั้งผ่านการทำประชามติและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับหมายกำหนดการ ในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนหลวงพระราม ๘ โดยประธานนัดหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาพร้อมกันในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย และ สิ้นปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
